


ทำไมเว็บไซต์ของ ม.อ.ถึงควำอันดับ 1 ของไทย ?

นำเสนอเมื่อ : 5 เม.ย. 2552

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2552

ทำไมเว็บไซต์ของ ม.อ.ถึงควำอันดับ 1 ของไทย และอันดับ 2 ของอาเซียน ?

Posted by [Pro.Trainer](#), ผู้อ่าน : 770 , 23:41:56 น. | [หมวดหมู](#) : [บทความ](#)

 [พิมพ์หน้านี้](#)

จากการที่ผมได้อ่านเนื้อหาข่าวสั้น ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ฉบับ เมื่อเดือนก่อน เจอข่าวชิ้นหนึ่งรายงานไว้ ..

“จากการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกว่า 14,000 แห่งทั่วโลกของ Webometrics Ranking of World Universities ซึ่งจะประกาศผลการจัดอันดับทุก ๆ เดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุก ๆ ปี

ปรากฏว่าในปีนี้เว็บไซต์ www.psu.ac.th ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 1 ของประเทศไทยเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน

และอยู่ในอันดับที่ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจาก National University of Singapore (NUS) อันดับที่ 25 ของเอเชีย และอันดับที่ 295 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก”

ทำให้ผมสนใจใคร่รู้ว่า เว็บไซต์ www.psu.ac.th ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจุดเด่นอะไร ถึงทำให้ได้รางวัลข้างต้นมา

จึงคลิก เข้าไปดู เลยได้รู้คำตอบ ผมสรุปเหตุผลในมุมมองของผู้ใช้ (ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีแบบตกต่ำเตี้ย) ได้ 3 ประการ คือ

1. เว็บไซต์แห่งนี้ มีความเรียบง่าย ที่ผมคิดว่าหาได้หายากในเว็บส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ที่มักให้ความสำคัญกับเรื่องเทคนิค ไฮเทคต่าง ๆ มีลูกเล่นมากมาย จนลืมว่าความเรียบง่าย คือ สิ่งที่หนักที่ทวงเว็บต้องการ

ยกตัวอย่างเรื่องง่าย ๆ อย่างแผนที่ของหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของเว็บ ผมเจอปัญหาอยู่บ่อย ๆ เลขานุการผมมักจะบ่นหาหาแผนที่หน่วยงานนั้น ๆ ไม่ได้จากหน้าเว็บไซต จนต้องโทรไปขอให้แพ็กแผนที่มาให้

หรือถ้ามีอยู่ในเว็บ ก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเจอ ไม่รู้จะเก็บให้คลิกทำไมกันนักหนา (ไม่หนักถึงใจลูกค้ายกคนหาบางเลย) บางเว็บไซต์ใส่แผนที่ขนาดเล็กจิ๋วมาก ขยายให้ใหญ่ภาพก็จะแตกและเบลอลจนมองเห็นไม่ชัดเจน

ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ของ ม.อ. ที่แนะนำแผนที่และเส้นทางไว้ด้านซ้ายมือในหน้าแรก มองเห็นปุ่มนี้ชัดเจน พอคลิกเข้าไป ก็เลี้ยวจะดูแผนที่ของวิทยาเขตไหน ก็จะได้เห็นตามที่ต้องการ

2. สีสันสบายตา ดูแล้วสบายใจ เพราะในส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ใช้พื้นเป็นสีขาว และใช้ตัวอักษรที่บันทึกข้อมูลเป็นสีดำ ในส่วนของตัวอักษรที่เป็น index หรือหัวข้อสำคัญก็จะใช้สีน้ำเงินบนพื้นขาว ขอความในเว็บนี้จึงอ่านง่ายสบายตามากเลย เว็บนี้มีสีตัวอักษรหลัก ๆ 2 สี เท่านั้น คือ สีดำ และสีน้ำเงิน

ต่างจากหลาย ๆ เว็บที่ชอบใช้สีฉูดฉาด ปรูดปราด เปรี๊ยะจิด เห็นแล้วก็เปรี๊ยะปาก อายากิน (คนทำเว็บ) จริง ๆ ดูแล้วกลายเป็นเว็บแนะนำขงกรมไทย สีสันหลากหลายยิ่งกว่าขนมชั้นเสียอีก แถมยังใช้แอนิเมชันเคลื่อนไหวที่ บินไป บินมา นำเว็บบท (แบบบูมเมอร์อย่างผมเห็นแล้วมัน ไม่อยากอ่าน)

3. เว็บนี้มีเนื้อหาสาระดี ๆ มีข่าวสารที่มีประโยชน์มากมาย ผมขอยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่ง คือ

ข่าว “ม.อ. ใช้ ไอที เป็นสื่อบ่มเพาะคุณธรรมนักศึกษา” ผมขอสรุปให้ฟังสั้น ๆ ดังนี้ละครับ ...

“...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปลูกฝังคุณธรรมนักศึกษา ยึดหลักป้อนให้วันละน้อยแต่ด้วยระยะเวลาอันหวังผลการมีจิตสำนึกที่ดีหลังจบการศึกษา

นโยบายหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือ การสร้างคนดีมีคุณธรรมนอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการ เพื่อออกไปเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้สังคม ช่วยพัฒนาประเทศชาติ

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เช่น การจัดบรรยาย การแสดงโปสเตอร์คำสอนของทุกศาสนา การแทรกเรื่องจิตสาธารณะเข้าไปในกิจกรรมและการเรียนการสอน เป็นต้น

วิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนี้ กำลังนำมาใช้ คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น และเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ดี

อีกทั้งเป็นสื่อที่สามารถแสดงซ้ำได้บ่อย ๆ หรือเข้าถึงได้ตลอดเวลา เข้ามาเป็นสื่อสำคัญในการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี มีคุณธรรม

มหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการจัดทำสื่อบ่มเพาะคุณธรรมนักศึกษาตั้งแต่ช่วงงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2551

โดยมีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายส่งสื่อเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างคนดี เพื่อส่งเสริมคุณธรรมแก่นักศึกษา และ จัดทำค่ายคนดีสร้างสื่อ สื่อสร้างคนดี

เมื่อรวมกับเรื่องคตินธรรมที่มีผู้สนใจส่งมาให้และที่เล่าสืบต่อกันมา ทำให้ได้เรื่องราวมาสร้างให้มีรูปแบบเป็นสื่อที่น่าสนใจในจำนวนมากพอสมควร

ในขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังรวบรวมจัดทำสื่อเพื่อการบ่มเพาะนักศึกษาขึ้นในรูปของซีดี

บรรจุสื่อสั้นประกอบเสียงสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรูปแบบของ Animation และ Screen Saver ความยาวตอนละไม่เกิน 5 นาที เช่น ..

พระบรมราโชวาท พระราชปณิธาน คำสอน นิตานคติสอนใจ และอื่นๆ

เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

โดยศูนย์สื่อการเรียนรู้นี้เป็นหลักในการดำเนินการผลิตสื่อ และเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการส่งเรื่องราวเพื่อพิจารณาจัดทำเป็นสื่อ

ปัจจุบันซีดีแผ่นแรกได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนแผ่นที่สองกำลังจะเสร็จตามมา สื่อสั้นในซีดีเหล่านี้

แต่ละเรื่องจะถูกนำมาฉายในชั้นเรียนก่อนเริ่มการสอนเพื่อให้นักศึกษาซึมซับเรื่องราวคติสอนใจไวจนความรู้สึกด้านคุณธรรมแทรกอยู่ในจิตใจ

หรือใช้ประกอบการสอนเพื่อนำไปสู่การพูดคุยอภิปรายเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และจะนำแขวนขึ้น Server ของศูนย์สื่อการเรียนรู้อีก (<http://elc.psu.ac.th>) เพื่อให้สามารถเขาดูได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันมีสื่อบ่มเพาะคุณธรรมอยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์สื่อการเรียนรู้อีก และสามารถดูได้แล้วหลายเรื่อง เช่น เรื่อง แผ่นที่ชีวิตข้อคิดจากในหลวง พระปีใหม่ 10 ประการกับนางฟ้า 10 องค์ บทเรียนจากนกฮูกป่า สิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดของโลก แครอท ไซ เม็ดกาแฟ แกวน้ำหนึ่งใบ เป็นต้น ...”

สรุปแล้วผมเห็นว่าเว็บไซต์นี้ได้รางวัลมาเพราะเหตุผล 3 ข้อ หนึ่ง ความเรียบง่ายสะดวกในการค้นหา สอง สีสันอ่านง่ายสบายตา สาม เนื้อหาสาระข่าวสารมีประโยชน์

ท่านใดสนใจอยากลองท่องเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญ

